

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính thưa:

Hôm nay, được Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, UB.MTTQVN thị xã Hoà Thành, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND, UBMTTQVN phường (xã)..... tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với cô, bác, anh, chị cử tri đơn vị bầu cử số 02 HĐND tỉnh. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh đã hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cô, bác, anh, chị cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! Tôi xin phép được trình bày chương trình hành động của mình:

- Tôi tên: **Võ Thị Kim Huệ**, sinh năm 1974.

- Nhiệm vụ được phân công: Ủy viên BTV Thị uỷ, Chủ nhiệm UBKT.TU Hòa Thành.

- Đơn vị công tác: UBKT.TU Hòa Thành.

Với tôi việc ra ứng cử lần này không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân, cơ quan nơi tôi công tác và Đảng bộ thị xã Hoà Thành mà còn là trách nhiệm to lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh. Tôi cũng ý thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Do đó, HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Kính thưa hội nghị, kính thưa toàn thể cô, bác, anh, chị cử tri!

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước suy giảm gây ảnh hưởng không ít đến đời sống của Nhân dân cả nước nói chung, Nhân dân tỉnh Tây Ninh nói riêng. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra sức nỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn mang lại nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Tây Ninh vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: đời sống một số hộ dân vẫn còn khó khăn, tình hình trật tự xã hội còn diễn ra khá phức tạp, các vấn đề chính sách an sinh xã hội cần phải tiếp tục quan tâm giải quyết...đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và đó là những vấn đề tỉnh cần phải giải quyết trong thời gian tới.

Với tư cách là một ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn đối

với bản thân tôi, tôi chân thành mong muốn nhận được sự động viên, đồng tình ủng hộ của các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 bản thân cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa và tôi xin thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến các nghị quyết của HĐND; cùng với Nhân dân thực hiện nghị quyết.

Thứ hai: Tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hiện tại của bản thân. Cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương, đầu tư cơ sở hạ tầng, quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã Hoà Thành đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 và trở thành một đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Thứ ba: Với trách nhiệm là uỷ viên thường vụ thị uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra thị uỷ nếu được cử tri tín nhiệm, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tôi sẽ thường xuyên liên hệ, mật thiết với cử tri, lắng nghe, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương để phản ánh trước HĐND và các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, xử lý, góp phần khắc phục những mặt hạn chế của địa phương.

Thứ tư: Tích cực nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin để tham gia phát biểu ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (nếu được phân công) để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa hội nghị, kính thưa toàn thể cô, bác, anh, chị cử tri!

Với những vấn đề nêu trên, tôi luôn mong muốn được cử tri tín nhiệm và được trúng cử đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cô, bác, anh, chị cử tri đã lắng nghe, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND, UBNDTTQ và các đoàn thể đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT



Võ Thị Kim Huệ